

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
CV số: 04.../2018/ACM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ theo công văn số 560/SGDHN-QLNY ban hành ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường xin giải trình và công bố thông tin cụ thể như sau.

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường có ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Công tác thực hiện công việc theo kế hoạch diễn ra từ sớm nhưng việc phát hành Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán lại rất muộn. Tại ngày 31/03/2018 (thứ 7) Công ty chính thức nhận được Báo cáo tài chính 2017 đã Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội phát hành.

Bằng trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận báo cáo tại ngày (31/03/2018), Công ty đã làm giải trình chênh lệch lỗ (số âm) trên Báo cáo kiểm toán năm 2017, và tiến hành thực hiện scan tài liệu đăng tại website: acuonggroup.vn và chuyển nộp qua cổng điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong quá trình nộp điện tử Công ty đã không thể nộp được Báo cáo và giải trình ngay trong ngày vì lý do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội không có tên trong danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán của trang điện tử HNX và UB chứng khoán Nhà nước, Công ty đã liên hệ với cán bộ HNX.

Được sự trợ giúp của Anh Chị phòng quản lý Niêm yết 11 của Sở HNX thứ 2 ngày 02/04/2018 Công ty đã gửi thành công Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và công văn số 02/ACM/2017 về việc: “giải trình lỗ trên BCKQKD tổng hợp Kiểm toán năm 2017”.

Ngày 09/04/2018 tất cả các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và công văn giải trình đã được công bố tại trang điện tử HNX.



Bằng công văn này, một lần nữa Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường xin giải trình và phương án khắc phục cụ thể như sau:

1. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

TT	Chỉ tiêu (A)	năm 2017 (1)	Năm 2016 (2)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(27.335.502.032)	8.661.675.148

Nguyên nhân làm giảm lợi nhuận sau thuế:

- Hoàn thành các công việc, hạng mục đầu tư về môi trường còn tồn tại theo kết luận của đoàn Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang về hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất.

- Trong năm 2017 Công ty chủ động thực hiện tạm dừng hoạt động sản xuất hệ thống dây chuyền sản xuất lớn (500 tấn/ngày và 300 tấn/ngày), duy trì sản xuất một hệ thống dây chuyền với công suất nhỏ 100 tấn/ngày để dễ dàng kiểm soát, giám sát các hoạt động vận hành thử nghiệm hệ thống xả thải theo yêu cầu hoàn thiện

- Năm 2017 cũng là năm Công ty nâng cấp và cải tạo bổ sung cũng như điều chỉnh công nghệ sản xuất mục đích đa dạng hóa sản phẩm kim loại màu theo kế hoạch.

- Thời tiết mưa bão, lũ lụt trong năm cũng là nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến quá trình khai thác, vận chuyển nguyên liệu về Nhà máy sản xuất trong năm vừa qua

- Quý 4 công ty đã đưa 01 phần khoản thu của Công ty TNHH Kim loại màu Vũ Gia do Công ty Vũ Gia bị phá sản nên không còn khả năng chi trả vào chi phí.

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Trong năm Công ty thanh toán bằng tiền mặt đối với một số khoản công nợ phải trả nhà cung cấp với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Do đó, Công ty sẽ không được khấu trừ đối với những hóa đơn GTGT đầu vào có giá trị trên 20 triệu đồng mà Công ty thanh toán bằng tiền mặt. Đồng thời, Công ty phải hạch toán phần thuế GTGT không được khấu trừ vào tài khoản chi phí và khoản chi phí này là chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu Công ty hạch toán khoản chi phí trên vào chi phí năm 2017 thì chỉ tiêu “Chi phí khác” trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 sẽ tăng lên 480 triệu đồng, dẫn đến chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế” giảm đi tương ứng là 480 triệu đồng”.



2. Phương án khắc phục.

Hiện tại Công ty đã khắc phục xong toàn bộ tồn tại tại Nhà máy sản xuất và hoàn thiện nâng cấp, điều chỉnh bổ sung thiết bị cho việc sản xuất theo kế hoạch mới năm 2018. Công ty đang tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất để thực hiện vận hành các dây chuyền lớn đi vào sản xuất vào quý 2 năm 2018 đảm bảo cho Nhà máy hoạt động bình thường và ổn định trở lại.

Trên đây là giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty là số âm và nguyên nhân ý kiến kiểm toán không chấp thuận toàn phần đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

Nơi nhận:

- Lưu VP
- Sở GD chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Thủy Hạnh

